

บันทึกข้อความ

ที่ วท ๕๔๐๑/ว. ๒๒๙๖ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน แจ้งทำย

ตามที่ ฝ่ายนักเรียนรู้ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้นักเรียนรู้ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐ ให้ทำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นั้น

ฝ่ายนักเรียนรู้ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พว. ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนรู้ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สังกัดหน่วยงานของท่านที่มีสิทธิขอรับทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี ๒๕๖๐ ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ๑ โดยผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อกำหนดของโครงการ (เอกสารแนบ ๒) ได้ที่ <http://stscholar.nstda.or.th> และจัดทำข้อเสนอโครงการ งบประมาณไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี ส่งมายัง พว. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ หากโครงการผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนวิจัย หน่วยงานจะต้องจัดทำสัญญาการรับทุนวิจัย และติดตามดูแลให้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งให้นักเรียนรู้ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอรับทุนทุกคนทราบ และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้หน่วยงานเป็นผู้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายัง พว. จำนวน ๓ ชุด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นางชฎามาศ ชูระเศรษฐกุล)

รอง ผพว.

สำนักงานกลาง

ฝ่ายนักเรียนรู้ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๔๑๐ - ๗๑๔๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๑๒๕

monwipa@nstda.or.th (มณวิภา) หรือ snisa@nstda.or.th (ศนิศา)

Name
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ